

อารียา ส่งแคมเปญ “ผ่อนสบาย จ่ายแค่ครึ่ง นาน 2 ปี” สู้ศึกงานมหกรรมบ้านและคอนโด



อารียาฯ จัดทัพที่อยู่อาศัย 23 โครงการ บนทำเลเด่นทั่วกรุงเทพฯ ลุยมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ส่งหมัดเด็ด “ผ่อนสบาย จ่ายแค่ครึ่ง นาน 2 ปี” อยู่ฟรี 1 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ พร้อมส่งน้องใหม่ “โครงการ เดอะเพลส กาญจนภิเษก-ราชพฤกษ์” เปิดตัวครั้งแรกในงาน สนนราคา 1.49 ล้านบาททั้งโครงการ วางเป้ายอดจองไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท

น.ส.อุสรภาพ เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทคัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั้งแนวราบและแนวสูงกว่า 23 โครงการ เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 9 -12 มีนาคม 2560 ณ บูท G133 - G144 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ บริเวณโซนซีจี ด้วยแคมเปญสุดพิเศษ “ผ่อนสบาย จ่ายแค่ครึ่ง นาน 2 ปี” โดยบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่างวดรายเดือนจำนวน 50 % ของยอดผ่อนค่างวดต่อเดือน เป็นระยะเวลาจนถึง 2 ปี เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินแก่ลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว รวมทั้งมีข้อเสนออยู่ฟรี 1 ปี และฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการจากโครงการเดอะวิลเลจ แจ้งวัฒนะ ติวานนท์ ราคาเริ่มต้นที่ 3.89 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังนำเสนอโครงการเดอะเพลส กาญจนภิเษก-ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นโครงการใหม่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ในราคา 1.49 ล้านบาททั้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยอย่างมาก เพราะตั้งอยู่บนทำเลทองย่านกาญจนภิเษก-ราชพฤกษ์ ซึ่งกำลังขยายตัวในระดับสูง

โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท อารียา ที่นำเสนอในงานดังกล่าวทั้ง 23 โครงการ ยังมีความโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ใจกลางย่านชุมชน เขตเศรษฐกิจ และสมบูรณ์ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ปลอดภัย การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ได้แก่

ย่านบางนา-วงแหวนฯ กับโครงการเดอะคัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ เริ่มต้นด้วยราคา 2.49 ล้านบาท โครงการเดอะวิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 เริ่ม 3.69 ล้านบาท และโครงการอารียาโคโม่ บางนา-วงแหวนฯ เริ่มต้นที่ 4.79 ล้านบาท

ย่านลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ จากโครงการอารียา โคโม่ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบ้านใหญ่แต่งครบทั้งหลัง ด้วยราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท

ย่านเกษตร - นวมินทร์ ได้แก่โครงการอารียา เดลี เกษตร-นวมินทร์ เริ่มต้น 4.29 ล้านบาท โครงการอารียา ทูปี เกษตร-นวมินทร์ ราคาเดี่ยว 4.09 ล้านบาทหลังสุดท้ายก่อน ปิดโครงการ อารียา แอทไฮม เกษตร-นวมินทร์ เริ่มต้น 3.29 ล้านบาท และโครงการ อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์ราคาเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท ข้อเสนอพิเศษ 3 หลัง แปลงมุม รับเครดิตเงินคืน (Cash back) 1 ล้านบาท

ย่านรามอินทรา ได้แก่ โครงการ อารียา โคโม่ วงแหวน - รามอินทรา ราคาเริ่มต้น 3.59 ล้านบาทโครงการ เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน - รามอินทรา เริ่ม 1.99 ล้านบาท

ย่านดอนเมือง รังสิต โครงการอารียา ดอนเมือง สรวงประภา เริ่มต้น 5.99 ล้านบาท เดอะคัลเลอร์ส รังสิต- คลอง 4 เริ่มต้น 1.89 ล้านบาท โครงการอารียา บริกส์ รังสิต-ลำลูกกา ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท

ย่านวงแหวน - ราชพฤกษ์ โครงการเดอะคัลเลอร์ส วงแหวน - ราชพฤกษ์ ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ และโครงการอารียา โคโม่ วงแหวน - ราชพฤกษ์ เริ่มต้น 3.2 ล้านบาท

ย่านกาญจนภิเษก-ราชพฤกษ์ กับโครงการเดอะคัลเลอร์ส กาญจนภิเษก - ราชพฤกษ์ ราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาท โครงการ เดอะ วิลเลจ กาญจนภิเษก - ราชพฤกษ์ เริ่มต้น 2.69 ล้านบาท และ โครงการ เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนภิเษก - ราชพฤกษ์ เริ่มต้น 3.59 ล้านบาท พิเศษสุดทุกโครงการดังกล่าวฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ

ย่านแจ้งวัฒนะ - ดิوانนท์ โครงการ เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ ดิวนนท์ ราคาเริ่มต้น 3.89 ล้านบาท พิเศษด้วยข้อเสนออยู่ฟรี 1 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ

สำหรับผู้ที่ยังมองหาคอนโดมีเนียม อารียาน่าเสนอ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ เอ สเปซ มี บางนา คอนโดมีเนียมที่แต่งครบสามารถอยู่อาศัยได้ทันที ด้วยราคา 1.45 ล้านบาท ผ่อนชำระเพียง 2,000 บาทต่อเดือน พร้อมข้อเสนอฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ โครงการ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 คอนโดพร้อมอยู่แต่งครบ ราคา 1.69 ล้านบาท ผ่อนชำระต่องวด 2,500 บาท โครงการ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกรายการ และฟรีดาวน์ เริ่มต้น ในราคา 1.69 ล้านบาท และ โครงการ เอ สเปซ ไอดี อโศก รัชดา คอนโดลักซ์วู้พร้อมอยู่แต่งครบ พร้อมนวัตกรรมที่จอตลอดจรัญยะ ในราคา 3.89 ล้านบาท

น.ส.อุสรพร กล่าวว่า ข้อเสนอพิเศษเหล่านี้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 9 -12 มีนาคม 2560 เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งที่พักอาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทคาดว่าจะมียอดจองซื้อภายในงานนี้ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท และสามารถช่วยกระตุ้นยอดรับรู้รายได้ปีนี้ 6,400 ล้านบาท หรือเติบโต 35% เมื่อเทียบกับปี 2559